

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/๐๗๕๓๗



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ชุด  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานคร คือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาकुคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และ ๒) การเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย Banner “ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางงานผล
๑.	ด้านเศรษฐกิจ	๑. การกำหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา กำหนดแนวทาง/มาตรการในการส่งเสริมให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาแนวทาง/มาตรการจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงรูปแบบการใช้พลังงานสำหรับอาคารที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มีการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย	ยผ.	เพื่อทราบ	-
๒.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ	๒. การเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาคูคลองตื้นเขินและกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงแนวคันคลองให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น เป็นพื้นที่รองรับน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อคูคลองดังกล่าวได้รับการปรับปรุงพัฒนา เช่น บริเวณคลองลาดพร้าว เป็นต้น	สถ./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ เมืองพัทยา/ สนผ.สป. (กสม.)	ให้ สถ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กทม. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว	-
		๓. การออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นในชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสม ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ออกแบบการจัดวางผังเมืองในพื้นที่ชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอกของพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงการจัดวาง	ยผ.	ให้ ยผ. เป็นหน่วยงานหลัก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ	-

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางงานผล
		<p>ผังเมืองของประเทศในระยะต่อไป นั้น ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เร่งรัดการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รวมทั้งให้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การใช้แบบจำลองสามมิติของผังเมืองของประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพรวมของผังเมืองได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาศึกษารูปแบบการสร้างแบบจำลองฯ ของต่างประเทศ เช่น แบบจำลองเสมือนจริงของสิงคโปร์ (Virtual Singapore) มาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปด้วย</p>		<p>ตามข้อสั่งการดังกล่าว</p>	
		<p>๔. การเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ ให้ทุกส่วนราชการเปิดโอกาสให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารราชการของภาครัฐและเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการเพื่อการปฏิรูปประเทศในระยะยาวต่อไปด้วย</p>	<p>ส่วนราชการ ระดับกรม/ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด/ หน่วยงาน ในสังกัด สป.มท./ จังหวัด ทุกจังหวัด/ กทม./ เมืองพัทยา/</p>	<p>ดำเนินการ</p>	<p>-</p>

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  
ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สนผ.สป.  
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๐๙๖๕ สื่อสาร สป. ๕๐๔๘๒